
พล.อ.ประยทุธ ์จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) กล่าวในรายการ 
“คืนความสุขให้คนในชาติ” ออกอากาศทางโทรทศัน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วนัศุกร์ที่ 5 

มิถุนายน 2558 เวลา 17.00 น. ว่า "ในวนัที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวนัส่ิงแวดล้อมโลก 
(World Environment Day) ในปีน้ีนั้นองคก์รสหประชาชาติ (UN) ไดก้ าหนดประเด็น
หลกัในการรณรงคเ์ร่ือง “7 พนัลา้นฝัน 7 พนัลา้นใจ คิดห่วงใยในผนืโลก” ซ่ึงจะเนน้ในเร่ืองของการผลิต 
การบริโภคที่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

ส าหรับประเทศไทยนั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ไดด้ าเนินการรณรงคใ์นเร่ืองน้ีมา
อยา่งต่อเน่ือง ในวนัส่ิงแวดลอ้มโลกไดจ้ดักิจกรรมหลายอยา่งดว้ยกนั อาทิ โครงการความร่วมมือ “บตัรเดียว
เขียวทัว่ไทย (Green Card)” เพือ่สะสมคะแนน แลกสิทธิประโยชน์ จากการซ้ือสินคา้ที่เป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้มในหา้งสรรพสินคา้น าร่อง ทั้งน้ี เพือ่สร้างจิตส านึกปลุกกระแสเลือกซ้ือ เลือกใชสิ้นคา้สีเขียว ซ่ึง
จะช่วยลดปริมาณขยะและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซ่ึงเป็นสาเหตุส าคญัของภาวะโลกร้อนในปัจจุบนั อีก
ทั้งเป็นการกระตุน้ให้เยาวชน ประชาชนปรับเปล่ียนพฤติกรรม และให้ผูป้ระกอบการไดมี้การปรับเปล่ียน
รูปแบบการผลิตใหเ้ป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

เร่ืองการรณรงคล์ดการใชถุ้งพลาสติก ซ่ึงเป็นบรรจุภณัฑท์ี่ยอ่ยสลายยาก โดยศูนยก์ารคา้ ห้างสรรพสินคา้ 
และร้านสะดวกซ้ือจะงดการให้บริการถุงพลาสติกในทุกวนัที่ 15 ของเดือน จริง ๆ แลว้อยากให้ทุกคน
ปรับตวั หยบิถุงผา้มาใชเ้วลาออกไปจบัจ่ายหรือตะกร้าก็ได ้เช่ือว่าเกือบทุกครัวเรือนตอ้งมีถุงผา้หรือตะกร้า 
เพราะจะมีการรณรงคใ์หใ้ชม้าโดยตลอด วนัน้ีก็เห็นมีแจกมีจ าหน่ายอยูท่ ัว่ไป จนกลายเป็นแฟชัน่ รับมาซ้ือ
มาแล้วอยา่ลืมน าไปใช้ อะไรก็ตามถ้ามีแล้วถ้าไม่ใชก้็ไม่มีประโยชน์ ซ้ือไปก็ส้ินเปลืองเปล่า ๆ การผลิต
วตัถุดิบต่าง ๆ ก็เสียป่าวอีก เพราะฉะนั้นตอ้งใชใ้หถู้กวธีิ บางคร้ังการไปซ้ือของก็ตอ้งแยกประเภทใหช้ดั 

ผมก็มีความกงัวล ถา้จะยกเลิกถุงพลาสติก ท่านก็ตอ้งแกปั้ญหา การใชถุ้งพลาสติกในกรณีที่เขาซ้ือเคร่ืองด่ืม 
การขายเคร่ืองด่ืมใส่น ้ าแขง็ต่าง ๆ อนันั้นก็ถุงพลาสติกอยูแ่ลว้ ถา้เขาไม่ใส่ถุงพลาสติกจะให้ใส่อะไร เขาจะ
ขายไดห้รือไม่ คนซ้ือเขาจะเตรียมมาหรือเปล่า ตอ้งท าความเขา้ใจกนัดว้ย ผมคิดวา่มีถุงพลาสติกอีกแบบหน่ึง
ที่ย่อยสลายได้ มีการผลิตออกมาแล้ว แต่ผมไม่แน่ใจว่าราคาสูงอยู่หรือเปล่า ก็อยากให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไปติดตามเร่ืองน้ี ของกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีคยน าเสนอ
ใหผ้มดู ถุงพลาสติกที่สลายง่าย สลายได ้แลว้ก็จากนั้นใชถุ้งผา้ หรือใชต้ะกร้าจกัสานต่าง ๆ ก็จะท าให้โลก
ไม่ร้อนไปกวา่น้ี และถา้หากยงัใชถุ้งพลาสติกอยู ่อยูอี่กหลายเป็นร้อยปีไม่สามารถยอ่ยสลายไดใ้นธรรมชาติ 
หรือวธีิธรรมชาติ ถา้เผาก็เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซดอี์ก 



ในส่วนของกิจกรรมการปลูกจิตส านึกรักษส่ิ์งแวดลอ้มใหก้บัเยาวชนของชาติ เช่น ตาวิเศษ การสร้างวินัยใน
โรงเรียน การจดัการขยะอยา่งย ัง่ยนื การประกวดโรงเรียน ชุมชนปลอดขยะ เป็นตน้ ทั้งน้ี ผมอยากให้ท  ากนั
อยา่งต่อเน่ือง ไม่ใช่ท าแบบไฟไหมฟ้าง ท าเป็นวนั ๆ ไป ท าเป็นช่วง ๆ ไป และก็หายเงียบไปอีก ตอ้งท าจน
เป็นนิสยัใหไ้ด ้เพราะวา่วนัน้ีก็บ่นกนัวา่อากาศร้อนเหลือเกิน ฝนตกผิดฤดูบา้ง ฝนไม่ตกบา้ง ท่อตนั น ้ าท่วม 
น ้ าแลง้ ขยะเยอะแยะไปหมด เป็นผลกระทบจากส่ิงแวดลอ้มที่ถูกท าลายทั้งส้ิน 

โลกใบน้ีมีคนกวา่ 7 พนัลา้นคน เม่ือสกัครู่ที่เขาบอกว่า 7 พนัลา้นฝัน ทั้งโลกมีคนอยู ่7 พนัลา้นคน ถา้ใช้
ถุงพลาสติกกนัทั้งหมดทุกวนั ๆ ไป โลกเราก็จะไม่ปลอดภยั อากาศก็จะเปล่ียนแปลง ขอความร่วมมือจากพี่
นอ้งประชาชนดว้ย อยา่ลืมถุงที่ใส่เคร่ืองด่ืมชา กาแฟ หรือถุงพลาสติกที่ใส่อาหารแบบที่คนใชแ้รงงาน หรือ
ผูมี้รายไดน้อ้ยเขาซ้ือกบัขา้วใส่ถุงพลาสติกไปจะท าอยา่งไร จะใชว้สัดุอะไรต่าง ๆ มาแทน อุปกรณ์อะไรมา
แทน คิดใหเ้ขาดว้ย และคนขายกบัคนซ้ือตอ้งร่วมมือกนัดว้ย 

เร่ืองการแยกขยะ วนัน้ีเรามีปัญหาขยะมูลฝอยมากมาย ทั้งของเดิมสะสมไวแ้ละของใหม่มีทุกวนั ๆ สะสมไป
เร่ือย ๆ ตอ้งเร่ิมตน้จากการแยกขยะให้ไดก่้อนในชุมชน ในบา้นก็ตาม และในเร่ืองของการทิ้งขยะถงัแยก
ขยะ จากนั้นจะน าไปสู่การน ามาใชเ้ป็นพลงังาน ไม่วา่จะเป็นกระบวนการต่อเน่ือง ดงันั้นก็อยา่ขดัแยง้กนันัก
เลย ถา้เราไม่มีกระบวนการครบ ขยะไม่มีวนัหมดส้ินไปจากประเทศไทยได ้และวนัหน้าก็จะสร้างปัญหา
มากมาย ทั้งเร่ืองโรคภยัไขเ้จบ็ รกรุงรัง เป็นพิษเป็นภยัต่อระบบการหายใจต่าง ๆ เหล่าน้ี ขอให้ทุกคนเขา้ใจ
ตรงน้ีดว้ย 

ส าหรับโรงไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยเป็นส่ิงส าคญั อยา่ขดัแยง้กนัอีกเลย ถา้เราแกต้น้เหตุไดแ้ลว้ ตน้เหตุคือขยะ
ที่บา้น และการขนยา้ยขยะไป และมีแหล่งท าลายขยะ บางอนันอ้ยก็ท  าที่ตน้ทางเลย ถา้มาก วนัน้ีมากอยูแ่ลว้ 
เพราะไปกองไวท้ี่ทิ้งขยะปัจจุบนั แต่ไม่มีระบบการก าจดัขยะที่มีประสิทธิภาพ ก็แกด้ว้ยการน าขยะเหล่านั้น
ที่หลายร้อยตนั แต่ละวนั แต่ละเดือน แต่ละปี มาใชป้ระโยชน์ก็ตอ้งไปท าเป็นโรงงานไฟฟ้าพลงัความร้อนที่
เกิดจากขยะ ก็ช่วยลดเร่ืองการผลิตดว้ยแก๊ส ดว้ยน ้ ามนัไปอีกดว้ย 

เพราะฉะนั้ นเราตอ้งแก้ทั้งตน้เหตุ กลางเหตุ และปลายเหตุด้วย ตรงกลางที่ส าคญัคือการให้ความรู้กับ
ประชาชนก่อน สร้างความเข้าใจร่วมมือกันในการบริหารจัดการขยะ และไปร่วมกันตรงปลายทาง 
สนบัสนุนการก าจดัขยะที่รัฐบาลก าลงัเร่ิมด าเนินการอยูใ่นขยะน้ี เพราะฉะนั้นโรงก าจดัขยะที่ทุกคนเป็นห่วง
วา่ไม่ดีไม่ปลอดภยั อยากใหบ้ริเวณที่ก  าหนดไวเ้ป็นจุดตั้งโรงงานขยะที่จะก่อให้เกิดพลงังานนั้นให้ช่วยกนั
ไปดูที่จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 



วนัน้ีก็ท  าไปหลายเปอร์เซ็นตแ์ลว้ ตอนน้ีก็เห็นประชาชนมีความสุขดีอยู ่และพื้นที่ก็สะอาดสวยงาม วนัหน้า
ก็จะเป็นสวนสาธารณะปลูกตน้ไมต่้าง ๆ ได ้เป็นที่พกัผ่อนได ้ขยะก็บริหารไปในโรงขยะก็ผลิตพลังงาน
ออกมาได ้อยา่ขดัแยง้กนัเลย ก็ตอ้งเสียสละกนับา้ง คงตอ้งดูแลประชาชนที่อยูใ่กล ้ๆ รอบ ๆ โรงงานขยะอยา่
ใหมี้ปัญหาอีก อนัน้ีเป็นนโยบายของรัฐบาลอยูแ่ลว้ ไม่ใช่อยากจะสั่งอะไรก็สั่ง ก็ตอ้งนึกถึงประชาชนก่อน
ดว้ย แต่ประชาชนก็ตอ้งนึกถึงรัฐ นึกถึงประเทศชาติดว้ย วา่เราจะตอ้งท ากนัอยา่งไรเก่ียวกบัเร่ืองขยะ 

รัฐบาลปัจจุบนั ไดป้ระกาศให ้“ขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ” ใหค้วามส าคญัมากที่สุด วนัน้ีไดม้อบหมาย
ใหก้ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ไดจ้ดัท า Roadmap การจดัการขยะมูลฝอยและของ
เสียอนัตราย แลว้ขบัเคล่ือนใหทุ้กภาคส่วนเขา้มาร่วมด าเนินการอยา่งบูรณาการ ในเร่ืองน้ีผมไดจ้ดัระเบียบ
ใหม่เล็กน้อย คือให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหลกั เพราะเป็นผูท้ี่อยูใ่กลชิ้ดประชาชนมากที่สุด และเป็นผูท้ี่
ดูแลพื้นที่ทุกพื้นที่ เพราะฉะนั้นเป็นการท างานร่วมกนั แต่กระทรวงมหาดไทยเป็นหลกั ก็ก  าลงัดูแลในเร่ือง
ของระเบียบ เร่ืองของกฎหมายอยู ่ไม่อยา่งนั้นก็กฎหมายหลายฉบบั เก่ียวขอ้งหลายกระทรวง ตอ้งมีแม่งาน
สักคนหน่ึง ผมตดัสินใจแล้วให้กระทรวงมหาดไทยเป็นผูป้ฏิบัติ ในส่วนของแผนต่าง ๆ ให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมาร่วมกนัท างานไป 

ในเร่ืองที่จะตอ้งท างานอยา่งบูรณาการ อาทิ การจดัท าแผนยทุธศาสตร์ เพือ่ลด ละ เลิกการใช ้“โฟมโพลิสไต
รีน” บรรจุอาหารภายใน 3 ปี (พ.ศ. 2558 – 2560) โดยหันมาสนับสนุนการใชเ้ศษวสัดุทางเลือก 
ที่เหลือจากกระบวนการเกษตรกรรม ไดแ้ก่ ชานออ้ย มนัส าปะหลงั ปาล์ม ผกัตบชวา ฟางขา้ว เป็นตน้ อนัน้ี
เป็นประโยชน์มากเลย ผกัตบชวาก็รกรุงรังเต็มคลองอยูใ่นขณะน้ี ถา้น ามาใชป้ระโยชน์ไดก้็จะดี เป็นวสัดุที่
หาง่าย น่าจะท าใหถู้กลง ในการที่จะท าบรรจุภณัฑใ์นปลอดสารพษิ เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ส่ิงเหล่าน้ีอยาก
ใหห้น่วยงานที่เก่ียวขอ้งไปดูว่าจะลดราคาการผลิตอยา่งไร ตน้ทุนการผลิตอยา่งไร จะไดข้ายในราคาที่ถูก
กวา่ ที่ไม่เป็นต่อส่ิงแวดลอ้ม อะไรที่ดีแต่แพงกวา่ก็ล  าบาก ท าอะไรก็ตอ้งนึกถึงประชาชนดว้ย ผูซ้ื้อ ผูบ้ริโภค 
ไม่อยา่งนั้นเป็นไปไม่ไดส้กัอยา่ง 

เร่ืองการจดัตั้งศูนยก์  าจดัขยะมูลฝอยรวม เป็น Cluster และส่งเสริมการตั้งโรงผลิตไฟฟ้าจากการแปรรูป
ขยะมูลฝอยที่ผมพูดไปเม่ือสักครู่แล้ว และเร่ืองการผลักดันพระราชบญัญัติ (พ.ร.บ.) การจัดการซาก
ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และซากผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ อนัน้ีก็มุ่งหวงัให้ผูผ้ลิตหรือผูจ้  าหน่าย
ร่วมรับผดิชอบค่าใชจ่้าย ในการจดัการซากผลิตภณัฑด์งักล่าวดว้ย ทั้งน้ีก็จะท าให้เป็นการกระตุน้ให้ผูผ้ลิต
ได้ปรับปรุงการออกแบบผลิตภณัฑ์ให้เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมมากขึ้น โดยการลดใช้สารอันตรายและ
ออกแบบผลิตภณัฑใ์หง่้ายต่อการน ากลบัมาใชใ้หม่ อนัเป็นการสนบัสนุนการผลิตและการบริโภคอยา่งย ัง่ยนื
ในอนาคตดว้ย ก็จะเกิดธุรกิจต่อเน่ืองดว้ย ถา้บริษทัใหญ่ ๆ ผลิตมาแล้วขาย ก็น่าจะตอ้งมีบริษทัก าจดัซาก
หรือส่วนในการก าจดัซากของแต่ละบริษทัเองในการลงทุนดงักล่าวเหล่านั้น 



ทั้งน้ี เพื่อจะรับซ้ือของที่หมดอายไุปแลว้ เช่น แผงโซล่าเซลล์ วงจรอิเล็กทรอนิกส์ โทรศพัทเ์ก่า ๆ ที่ไม่ใช้
งานแลว้ พวกน้ีน าไปฝังดินแลว้ก็ยงัไม่ยอ่ยสลาย เพราะฉะนั้นตอ้งมีการก าจดัขยะเหล่านั้น หรือจะน ามารี
ไซเคิล ใชใ้หม่ก็แลว้แต่ เหมือนต่างประเทศเขาท า วนัน้ีประเทศไทยรัฐบาลน้ีให้ความสนใจ สั่งการไปแลว้
เป็นนโยบายไปแลว้ 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติออกอากาศทาง

โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 20.15 น. 

รายการคืนความสุขให้คนในชาติ 27 พฤษภาคม 2559 

พลเอก ประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติออกอากาศทางโทรทศัน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศ

ไทย วนัศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 20.15 น. 

เร่ืองของการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรม  ผมก็เร่งมา 2 ปีแล้วนะ ก็ยงัมีผลไม่ได้มาก

เท่าที่ควร  ผมเองกงัวลเร่ืองน้ี  ผมก็ไดเ้ร่งรัดมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยไดมี้การบูรณาการร่วมกบั
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในการจดัท าแผนปฏิบติัการประเทศไทยไร้ขยะตามแนวทาง

ประชารัฐ ระยะ 1 ปี (มิถุนายน 2559 – มิถุนายน 2560)  โดยใชห้ลกัการ 3R คือการ ใชน้้อย 
ใชซ้ ้ า น ากลับมาใช้ใหม่ มีเป้าหมายเพื่อจะลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศลงร้อย

ละ 5  จากการเกิดขยะมูลฝอย อตัราเฉล่ีย หรือลดลง 2 ลา้นตนัต่อปี ให้เหลือประมาณ 23 ลา้นตนัต่อ

ปี  ก็คงตอ้งขอความร่วมมือจากทุกกระทรวง กรม รัฐวสิาหกิจ จงัหวดั อ าเภอ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
โรงเรียน ศาสนสถาน ห้างสรรพสินคา้ และสถานประกอบการต่าง ๆ เป็นตน้ ช่วยกนัรณรงค ์การคดัแยก
ขยะมูลฝอย มนัตอ้งเร่ิมจากการทิ้งขยะก่อน สร้างจิตส านึกการทิ้งขยะของคน การใชส่ิ้งของหรืออะไรที่มนั
ยอ่ยสลายไดย้าก เช่นถุงพลาสติกตอ้งลดลงใหไ้ด ้

ผมมีนโยบายไปว่าจะตอ้งลดถุงพลาสติกไปเท่าไหร่ในแต่ละเดือน แต่ละเดือน  ก็ขอความกรุณาช่วยกัน

ทบทวน  ถา้ท่านไม่ช่วยผม ไม่ช่วยรัฐ ไม่ช่วยคนเก็บขยะ มนัก็จะซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่าอยูแ่บบน้ี  แลว้เราก็จะมา
ปรับกระบวนการ ในตรงกลาง ในการเก็บขยะ ในการที่จะน าไปสู่การฝังกลบ หรือน ามาใชใ้นเร่ืองของการ

เป็นพลังงานเหล่าน้ี  รัฐบาลจะได้ท  าได้เต็มที่  สอดคล้องกับต้นทางก็คือ การทิ้ งขยะ ลดการใช้

ถุงพลาสติก  และก็มีการคดัแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ตน้ทาง  แล้ววนัน้ีผมก็เห็นเด็ก ๆ หลายกลุ่ม เขาคิดใน
เร่ืองของการท าใหข้ยะมีมูลค่า ก็มีเคร่ืองต่าง ๆ ติดตั้งอยูต่ามศูนยก์ารคา้ต่าง ๆ ก็มีอยูพ่อสมควรนะครับ คือ

เอาขยะ เอาแกว้น ้ า ขวดน ้ าพลาสติกไปแลกออกมาเป็นเงิน  ไปใชใ้ชจ่้ายได ้  น่ีก็เป็นตวัอยา่งอนัหน่ึง เป็น

เพียงแต่ตวัอย่างเดียว  อย่างอ่ืนส าคญั   ขยะที่แต่ละคนผลิตออกมาตอ้งลดลงท าอย่างไร  อย่าใช้แบบ
สุรุ่ยสุร่าย ส้ินเปลือง ถุงพลาสติกใชจ้นเลอะเทอะเปรอะเป้ือนไปหมด 

อนัที่สองคือกล่องโฟมที่ใส่เศษอาหาร ใส่อะไรเหล่าน้ีพอทิ้งขยะลงไปขา้งล่าง  ตอ้งนึกถึงคนเก็บขยะเขา
ดว้ย เขาก็ไม่ค่อยอยากเก็บมนัสกปรกไง เราตอ้งนึกถึงคนในทุกอาชีพ เผื่อแผ่แบ่งปัน มีจิตส านึก นึกถึงเขา



บา้ง ไม่ใช่เออเขาก็ไม่อยากเก็บ เราก็จะทิ้งไป มีหน้าที่ของเขา  เขาไม่เก็บเราก็ว่าเขาแบบน้ีไปไม่ได้

หรอก  ตอ้งเร่ิมที่ตวัเองก่อน จิตส านึกของทุกคนในสงัคม เพือ่จะลดปริมาณขยะมูลฝอย ให้เหลือไปจดัการ

นอ้ยที่สุด  ก็ตอ้งไปแกท้ั้งตน้ทาง คนทิ้งใช่ไหม  กลางทางคือ คนที่จะขนไปทิ้ง อนัที่สามก็จุดที่จะทิ้ง ไป

ทิ้งเพือ่ท  าอะไร อะไร reuse อะไรฝังกลบ อะไรเผา ทุกอยา่งมนัตอ้งต่อเน่ืองเช่ือมโยงอยา่งน้ี 

ที่ผา่นมามีปัญหาอยา่งน้ี ท  าไมชา้ หลายคนตอบว่า รัฐบาลน้ีไม่แกไ้ข ก็จะแกไ้ดอ้ยา่งไร กฎหมายขยะยงัไม่

ชดัเจน  ที่ผา่นมาหลายกระทรวง รับผิดชอบคนละท่อน คนละท่อนหมด ท าไม่ไดห้รอก  วนัน้ีก็มาแกไ้ข

พระราชบญัญตัิขยะ   ก็ก าลงัเร่งด าเนินการอยู ่  วนัน้ีอยากให้ไปดูว่าตน้ทางช่วยกนัไดย้งัไง พอกลางทาง
ความคิดของผม วันน้ีมีระบบบริหารจัดการขยะอยู่แล้วซ่ึงไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ ท ายงัไง เราจะ

ใช ้Outsource  มาเสริมไดไ้หม ค่าใชจ่้ายจะท ายงัไง จะแยกเป็นพื้นที่ส าคญัก่อนไดไ้หมที่จะมีการ

บริหารจดัการโดยใช้Outsource แต่ปัญหาก็คือว่า ค่าใช้จ่ายก็ตอ้งเพิ่มขึ้น ถ้าเราไม่น าร่องแบบน้ี 

หรือไม่ท าแบบน้ี ไม่มีทางแกไ้ขได ้เพราะวา่ปริมาณ งบประมาณจากค่าขยะมนันอ้ยมาก  การที่จะพฒันาให้
เคา้แยกรถ หรือจดัที่ทิ้งใหม้นัมากขึ้น แยกขยะให้ได ้มนัก็ตอ้งไปรวมกนัอยูดี่ ถา้เราไม่มีงบประมาณให้เขา 

เห็นใจเขาบา้ง จะเห็นใจได ้แกไ้ขได ้โดยที่ตวัเราเอง หรือสถานประกอบการต่าง ๆ  ตอ้งช่วยกนัลดขยะให้
ได ้รณรงคห์น่อย ตั้งแต่ปีน้ีเป็นตน้ไป เป็นปีแห่งการก าจดัขยะมูลฝอยในประเทศไทยให้ลดลงให้มากที่สุด

จะ 30 - 50 % อะไรก็ได ้ปี 59 -60 ช่วยท ากบัผม ถือว่าเป็นการท าความดีเพื่อปีมหามงคลก็แลว้
กนั 

วนัน้ีถ้าเราลดขยะไป ค่าบริหารจดัการขยะเราก็จะไม่ต้องเพิ่มเติมมากนัก ก็จะได้ไม่ใช้เป็นภาระของ

หน่วยงานที่จดัเก็บ  เราไปแก้ตรงปลายทางว่า ตกลงเราจะท ายงัไง วนัน้ีใครรับผิดชอบอยู ่ทอ้งถ่ินบา้ง 
เทศบาลมัง่ มีการบริหารจดัการขยะปลายทาง ซ่ึงวนัน้ีอาจจะใชไ้ม่ไดม้ากนกั ก็มาท าใหท้นัสมยัขึ้น ขอความ
ร่วมมือ รณรงคล์ดรับถุงพลาสติก โดยน าถุงผา้ไปจ่ายตลาดหรือซ้ือของจากหา้ง สามารถท าไดทุ้กวนั 

 

 

 


